

BÁO CÁO

Sơ kết triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Quảng Ngãi vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025

Thực hiện Công văn số 2101/SNV-TĐKT ngày 07/11/2023 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi về việc thực hiện sơ kết Phong trào thi đua; Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi báo cáo sơ kết triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Quảng Ngãi vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025 như sau:

I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Ban Dân tộc tỉnh là cơ quan chuyên môn ngang Sở thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

Về tổ chức bộ máy, biên chế gồm: Trưởng Ban và 02 Phó Trưởng Ban, 03 phòng thuộc Ban: Phòng Chính sách dân tộc, Thanh tra Ban, Văn phòng Ban với tổng số biên chế là 17 công chức và 03 hợp đồng lao động. Ban đặt dưới sự lãnh đạo của Chi bộ; có tổ chức Công đoàn sinh hoạt đều đặn.

2. Những thuận lợi, khó khăn

2.1. Thuận lợi

- Ban Dân tộc tỉnh luôn nhận được sự chỉ đạo thường xuyên của UBND tỉnh, công tác hướng dẫn của Sở Nội vụ; chỉ đạo trực tiếp của Chi bộ và lãnh đạo Ban trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn cũng như công tác thi đua, khen thưởng.

- Cán bộ, công chức cơ quan đều có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên; trên 88% cán bộ, công chức có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên; nhiều cán bộ, công chức có năng lực và kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn; cán bộ, công chức Ban Dân tộc luôn có ý thức phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; bộ máy tổ chức luôn được tổ chức, sắp xếp, kiện toàn để kịp thời đảm bảo hoạt động và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao.

2.2. Khó khăn:

- Biên chế còn chưa đáp ứng so với yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao.
- Công chức làm công tác thi đua, khen thưởng của Ban kiêm nhiệm nhiều công việc nên công tác tham mưu cho lãnh đạo Ban về thi đua, khen thưởng vẫn còn gặp khó khăn, hạn chế.

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong triển khai Phong trào thi đua “Quảng Ngãi vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025 (gọi tắt là Phong trào thi đua)

Thực hiện Quyết định số 1085/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Quảng Ngãi vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025; theo đó, Ban Dân tộc tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 623/KH-BDT ngày 29/8/2022 để triển khai thực hiện; xác định Phong trào thi đua này phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong các phong trào thi đua của Ban Dân tộc tỉnh.

2. Xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025

- Thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ về Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 04/4/2022 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân tộc và các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy (Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 17/8/2021 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 4, khóa XX về tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững ở các huyện miền núi), Kế hoạch của UBND tỉnh (Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 06/5/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 17/8/2021 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 4 khóa XX về tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững ở các huyện miền núi); căn cứ Hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc tại Công văn số 655/UBND-KHTC ngày 29/4/2022 về việc xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; Ban Dân tộc tỉnh đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 28/6/2022 của UBND về Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2045 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; trong đó, giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành và các tổ chức chính trị, xã hội liên quan tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch.

Các phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị, địa phương hưởng ứng Phong trào thi đua:

- Hàng năm, Ban Dân tộc tỉnh phát động phong trào thi đua và tổ chức đăng ký giao ước thi đua tại Hội nghị cán bộ công chức của cơ quan; ban hành Kế hoạch số 95/KH-BDT ngày 21/02/2022 phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác năm 2022, Kế hoạch số 128/KH-BDT ngày 28/02/2023 Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác năm 2023

- Ban hành Kế hoạch số 133/KH-BDT ngày 10/3/2022 Phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; theo đó, tập thể, cá nhân cán bộ, công chức và người lao động của Ban Dân tộc tỉnh, Phòng Dân tộc các huyện và cơ quan thực hiện công tác dân tộc các huyện đồng bằng thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với Chủ đề: “cán bộ, công chức, người lao động thuộc hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng sâu, vùng xa,

khó khăn và đặc biệt khó khăn”.

3. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội và tác động của Phong trào thi đua

Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, sự triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời và có hiệu quả của UBND tỉnh, tình hình thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021- 2023 đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Ban Dân tộc tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả đối với các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước đối với công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh. Các cấp, các ngành và địa phương đã tập trung xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kịp thời, các chương trình, chính sách dân tộc đã góp phần ổn định và nâng cao đời sống cho đồng bào, kinh tế - xã hội có bước phát triển, quốc phòng – an ninh giữ vững, thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đến nay, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt kế hoạch đề ra. Về kinh tế: vùng đồng bào DTTS&MN tiếp tục tăng trưởng; mục tiêu giảm hộ nghèo đạt kết quả tốt. Về giáo dục: Toàn vùng có 07 trường PTDTNT, 100% xã có trường, lớp mầm non chuẩn quốc gia, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thấp còi giảm nhiều so với các năm trước.... Về y tế: Công tác y tế được triển khai thực hiện toàn diện, đầy đủ và hiệu quả. Về an ninh, trật tự: Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở vùng đồng bào DTTS&MN của tỉnh cơ bản được giữ vững và ổn định, không có vụ việc gây rối trật tự xã hội, không xảy ra những điểm nóng phức tạp; đồng bào các dân tộc chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

4. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo trong Phong trào thi đua: Không có.

5. Công tác khen thưởng tập thể, hộ gia đình, cá nhân có thành tích trong Phong trào thi đua từ năm 2022 đến nay: Không có.

6. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Phong trào thi đua: Không có.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Đánh giá chung

Việc triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Quảng Ngãi vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, bám sát Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN luôn được lãnh đạo Ban Dân tộc chỉ đạo sâu sát; đồng thời nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cấp chính quyền địa phương. Ban Dân tộc tỉnh cùng các Sở, ngành, địa phương đã chủ động, tích cực tham mưu cho UBND tỉnh trong việc thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh và đạt được những kết quả tích cực.

a) Ưu điểm

Đến nay, các văn bản pháp lý để triển khai thực hiện Chương trình thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND tỉnh đã được ban hành gần như đầy đủ; các Sở, ban ngành và UBND các huyện đã triển khai thực hiện đạt được một số

kết quả nhất định; tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào DTTS và miền núi giảm và dự kiến sẽ đạt chỉ tiêu giảm theo kế hoạch của tỉnh.

Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá trong vùng đồng bào DTTS được chú trọng thực hiện có nhiều kết quả, đời sống tinh thần của nhân dân được nâng lên, các tệ nạn như: tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống được kéo giảm, các tập tục lạc hậu được từng bước xoá bỏ, đời sống tinh thần được nâng lên.

Các chính sách về y tế, giáo dục được các cấp uỷ, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm chỉ đạo và triển khai có hiệu quả. Cơ sở vật chất được ngành giáo dục quan tâm thực hiện tốt tạo điều kiện để nhà trường, thầy cô và học sinh an tâm dạy và học; Y tế tuyến cơ sở được quan tâm đầu tư, thực hiện, tạo điều kiện hỗ trợ về cơ sở vật chất, đội ngũ y bác sỹ được củng cố và nâng lên, các đối tượng yếu thế như Phụ nữ mang thai, trẻ em được chăm sóc y tế và tiêm chủng đầy đủ theo quy định.

b/ Những khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện 02 Chương trình mục tiêu quốc gia và Phong trào thi đua.

Bên cạnh những thuận lợi và những kết quả đã đạt được thì vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế, nhất là trong việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN như:

- Ngày 24/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2023/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP; một số Bộ, ngành Trung ương ban hành các Thông tư, văn bản sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần của Chương trình; vì vậy phải rà soát, điều chỉnh các văn bản của tỉnh đã ban hành để phù hợp với quy định của Trung ương.

- Tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn sự nghiệp đạt kết quả rất thấp: năm 2022 đạt 36,45% và năm 2023 chỉ đạt 1,67%.

- Các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị và dược liệu quy định việc nghiệm thu, giải ngân sau đầu tư, chu kỳ hỗ trợ cho cả giai đoạn nên khó khăn trong việc giải ngân kế hoạch vốn hàng năm.

- Nội dung số 02, tiểu dự án 2: Đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học: Đối tượng dự bị đại học tại địa phương rất ít, sinh viên theo học rất đa dạng ngành nghề và địa bàn học tập rộng khắp cả nước nên rất khó khăn trong việc ký hợp đồng các cơ sở đào tạo đại học, sau đại học; UBND huyện cũng không có cơ sở hợp đồng theo hình thức đặt hàng, giao nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ; đồng thời việc dùng ngân sách huyện (ngân sách Trung ương đã hỗ trợ có mục tiêu ngân sách huyện) để chi cho cơ sở giáo dục ngoài địa bàn chưa phù hợp với Khoản 9, Điều 9 Luật Ngân sách nhà nước.

- Nguồn vốn sự nghiệp để thực hiện nội dung đào tạo nghề lớn, tuy nhiên nhu cầu đào tạo nghề rất thấp và đăng ký nhỏ, lẻ ở các ngành nghề, nên gây khó khăn cho việc hợp đồng với cơ sở đào tạo giáo dục nghề nghiệp.

- Ủy ban Dân tộc chưa hướng dẫn cơ chế “Hỗ trợ đầu tư có thu hồi vốn theo hộ hoặc cộng đồng chăn nuôi, phát triển sản xuất thông qua vay tín dụng

chính sách với lãi suất ưu đãi đặc biệt”. Ngày 21/6/2023, Ủy ban Dân tộc đã có Công văn số 1017/UBNDT-DTTS chỉ đạo tạm dừng thực hiện nội dung này.

- Ủy ban Dân tộc và Bộ Thông tin và Truyền thông mới ban hành Đề án, Thông tư hướng dẫn triển khai thực hiện Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS và MN, nên hiện nay địa phương mới bắt đầu triển khai thực hiện.

3. Biện pháp, giải pháp nâng cao chất lượng Phong trào thi đua trong thời gian tới

Để triển khai đồng bộ các chính sách, dự án thuộc khung Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, các chính giảm nghèo đặc thù riêng của tỉnh cùng với Chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, sự nỗ lực vươn lên của người nghèo nên tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm đạt mục tiêu đề ra, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua, Ban Dân tộc đề ra các giải pháp như sau:

- Tiếp tục bám sát vào các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Tỉnh ủy ban hành tại Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 04/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân tộc; Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 17/8/2021 của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững ở các huyện miền núi để triển khai kịp thời tham mưu UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

- Tiếp tục rà soát, tham mưu UBND tỉnh ban hành hoặc trình HĐND tỉnh ban hành các văn bản sửa đổi, bổ sung các quy định đã được ban hành cho phù hợp với các văn bản điều chỉnh, bổ sung, thay thế của Trung ương, nhất là Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ;

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc Chương trình; trong đó chú trọng nội dung nâng cao thu nhập cho người dân như hỗ trợ các dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị do các tổ chức kinh tế và người dân trong vùng cùng tham gia thực hiện...; có phương pháp mới, cách làm mới trong việc hỗ trợ thực hiện các dự án phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương.

- Thực hiện rà soát, tổng hợp trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh điều chỉnh kế hoạch thực hiện Chương trình; các chỉ tiêu, mục tiêu của Chương trình phù hợp với điều kiện thực tiễn và khả thi.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, quyết tâm chính trị, trách nhiệm của cán bộ, công chức, nhất là cán bộ cấp cơ sở và người dân ở vùng đồng bào DTTS&MN, nhất là đồng bào DTTS nghèo trong việc triển khai, tổ chức thực hiện Chương trình nhằm thực hiện đạt được các mục tiêu của Kế hoạch đề ra; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cấp huyện, xã; trong đó cần chú trọng tập huấn các văn bản mới để đảm bảo cán bộ có đủ năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện Chương trình. Tập huấn, nâng cao năng lực cho cộng đồng trong việc áp dụng kiến thức mới, kỹ thuật mới trong phát triển sản xuất phù hợp với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng đặc biệt khó khăn.

- Phối hợp với các sở, ngành có liên quan của tỉnh và UBND các huyện tiếp tục rà soát, tham mưu UBND tỉnh giải quyết hoặc kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc Chương trình trên địa bàn tỉnh; đánh giá, tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh kịp thời ban hành các văn bản sửa đổi, bổ sung các Nghị quyết, các quy định cho phù hợp với các văn bản điều chỉnh, bổ sung của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, phù hợp với thực tiễn của địa phương; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ tại Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả 03 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc tổ chức thực hiện tại cơ sở; kịp thời giải quyết hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình; phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS, vai trò giám sát của cộng đồng trong việc thực hiện Chương trình; tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền kết quả thực hiện Chương trình theo quy định.

Trên đây là báo cáo sơ kết triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Quảng Ngãi vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025 tại Ban Dân tộc tỉnh; Ban Dân tộc tỉnh báo cáo để Sở Nội vụ tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ;
- Ban TĐ-KT tỉnh;
- Lãnh đạo ban;
- Các phòng thuộc ban;
- Lưu VT,

TRƯỞNG BAN

Hồ Ngọc Thịnh